

มหาอำนาจโลกบุกSEC มะกัน-ญี่ปุ่น-จีน แห่ลงทุนที่เก็บข้อมูลเชิงโอกาสลงทุน

ผู้แทนจากสภาส่งเสริมการค้าระหว่าง ราชอาณาจักร
ประชาชนจีน นำคณะเดินทางเข้าพบ **นายธีระพล
ชลิตราพงษ์ ประธานหอการค้า จ.ระนอง และ
คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระนอง** เพื่อรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในพื้นที่ของจ.ระนอง เพื่อ
รวบรวมข้อมูลไปเสนอแก่นักธุรกิจจีน ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในกิจการต่างๆ ในประเทศไทย

คณะผู้แทน CCPIT แจ้งว่า พื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ที่น่าสนใจ คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) อย่าง
ยั่งยืน เป็นจุดหนึ่งที่นักลงทุนจีนให้ความสนใจ
นอกเหนือจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซี : EEC) ไทยเป็นประเทศลำดับต้นที่
นักธุรกิจจีนเลือกมาลงทุน

ประธานหอการค้า จ.ระนอง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้
กรม.เห็นชอบกรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
ในเบื้องต้นจะมุ่งพัฒนาในพื้นที่ 4 จังหวัด เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงคือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช (SEC) Southern Economic Condor)
ที่นักลงทุนจากทั่วโลกให้ความสนใจ ประเทศมหาอำนาจ
ของโลกตื่นตัว ส่งตัวแทนเดินทางลงพื้นที่ศึกษาสภาพ
และเก็บข้อมูล เพื่อให้ให้นักธุรกิจชาติตน ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเข้ามาลงทุนต่อไป

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าร่วม สัญญาณเศรษฐกิจยัง‘ดีง’

**นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี ม.
หอการค้าไทย** แถลงดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
เดือนส.ค.จากการ ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ลดลงต่อเนื่อง
6 เดือน และต่ำสุดในรอบ 19 เดือน มาอยู่ที่ระดับ 46.5
จากเดือน ก.ค.อยู่ที่ระดับ 46.7 จากปัจจัยลบคือความ
ยืดเยื้อของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและเศรษฐกิจ
ไทยได้ เงินบาทแข็งค่าและภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้งและ
น้ำท่วม

**นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย** กล่าวว่า มาตรการ
ของรัฐยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างโดดเด่น จึง
ยังไม่สามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจปัจจุบันได้ ขณะที่ภาค
ท่องเที่ยว ภาคบริการขนส่ง โลจิสติกส์ยังคงโดดเด่น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังเชื่อว่าเศรษฐกิจ
ไทยยังมีทิศทาง พื้นตัว โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทย
ไตรมาสที่ 3 จะขยายตัว 2.4 - 2.8% ภายใต้นโยบาย
"ชิมช้อปใช้"ยังไม่ออก หากรัฐบาลสามารถขับเคลื่อน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เต็มที่ คาดว่า เศรษฐกิจ
ไทยไตรมาส 4 จะขยายตัว 3.7-4.2%

รวมตลอดปีเศรษฐกิจไทย จะขยายตัวได้
ระดับ 3.0-3.2% หากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่อาจ
ทำได้เต็มที่เศรษฐกิจไทยจะโต ต่ำกว่า 3% เหลือเติบโต
ประมาณ 2.8% ด้านการขยายตัวการส่งออกปีนี้ คาดว่า
ภาพรวมปีนี้จะติดลบ 1%

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ